

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TÂN HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND Tân Hoà, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023, UBND xã Tân Hoà báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Công tác triển khai thành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật trên địa bàn xã trong năm 2023 được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Để công tác này đạt hiệu quả cao, trên cơ sở các Kế hoạch của UBND huyện và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Tư pháp, UBND xã đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 về Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2023. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, phòng Tư pháp và tình hình thực tế tại địa phương, UBND xã xác định trọng tâm triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Trên cơ sở đó, UBND xã đã triển khai, tổ chức thực hiện.

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

- UBND xã giao cán bộ, công chức phụ trách kiểm tra công tác thi hành pháp luật của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt hơn công tác thi hành pháp luật.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

UBND xã cử cán bộ, công chức tham gia một số lớp tập huấn về công tác thi hành pháp luật và đã phân công cụ thể từng nhiệm vụ cho người làm công tác thi hành pháp luật.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Trong năm 2023 các bộ phận chuyên môn của UBND xã đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản nhiều trường hợp liên quan đến đất đai, an ninh trật tự trên địa bàn xã. Qua công tác thanh, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật để kiến nghị cấp trên, đồng thời hướng dẫn những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Tình hình vi phạm hành chính

Nói chung, trong năm 2023 tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tân Hoà giảm so với năm 2022, do trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật tương đối tốt, không có vụ việc phải cưỡng chế thi hành.

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tân Hoà trong năm 2023 chủ yếu ở lĩnh vực sau: Công an, Địa chính – xây dựng, Tư pháp.

Số vụ việc vi phạm bị phát hiện là 13 vụ việc, số vụ vi phạm đã bị xử phạt trong năm 13 vụ việc. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong năm trên địa bàn xã là: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành là 15 quyết định, số quyết định đã thi hành là 15 quyết định, chưa thi hành xong không có, số quyết định bị cưỡng chế thi hành không có, số tiền phạt thu được tổng số tiền phạt là 34.500.000đ, số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là 0 đồng, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu không có, số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện không có.

3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tân Hoà trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong năm là 01 đối tượng.

- Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính là 15 đối tượng. Việc thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được thực hiện đúng quy định của pháp luật, các đối tượng chấp hành tốt.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật

Do chưa thực hiện đồng bộ đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC. Do vậy, việc cung cấp thông tin các đối tượng vi phạm hành chính rất khó xác định đối với những trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm để xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng đối với các đối tượng vi phạm.

2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Lực lượng cán bộ làm công tác XLVPHC chuyên trách còn mỏng, một số địa bàn quản lý rộng và một số lĩnh vực phức tạp còn thiếu lực lượng thực thi nhiệm vụ. Trang thiết bị, phương tiện, máy móc hiện đại để tiếp nhận, truyền đạt thông tin, chính sách, pháp luật một số nơi, một số lĩnh vực chưa đảm bảo, công cụ hỗ trợ còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

Điều kiện kinh phí còn hạn chế nên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một số xóm chưa thực sự thường xuyên, sâu sát và hiệu quả.

Điều kiện về cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

4. Đề xuất, kiến nghị

Cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý XLVPHC của các địa phương nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác.

Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong công tác XLVPHC cũng như trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã, từ đó nâng cao nhận thức và tạo ra ý thức, trách nhiệm cao trong chấp hành pháp luật.

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của UBND xã Tân Hoà./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện;
- Lưu VP.

**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tạ Quang Đạt

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND xã Tân Hoà)

STT	Cơ quan/đơn vị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Số vụ vi phạm				Số đối tượng bị xử phạt				Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính									
		Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính	Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự	Số vụ do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến để xử phạt vi phạm hành chính	Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên	Tổ chức	Cá nhân			Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Số quyết định đã thi hành	Số quyết định chưa thi hành xong	Số quyết định hoãn, miễn, giảm	Số quyết định bị cưỡng chế thi hành	Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện	Tổng số tiền thu từ xử phạt phạm hành chính (đồng)			
							Dưới 18 tuổi	Từ đủ 18 tuổi trở lên	Đối tượng khác bị xử phạt như cá nhân (hộ gia đình, cộng đồng dân cư,...)							Số tiền phạt thu được	Số tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền	Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu	Các khoản tiền khác thu từ xử phạt vi phạm hành chính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tổng cộng:	13	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	0	0	0	34.500.000 đ	0	0	0

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH*(Kèm theo Báo cáo số:/BC-UBND, ngày .../.../.... của UBND xã Tân Hoà)*

STT	Biện pháp xử lý hành chính	Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị	Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính	Tổng số người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình	Tổng số người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế giáo dục dựa vào cộng đồng	Tình hình tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính					
						Tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được tạm đình chỉ chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được giảm thời hạn chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được hoãn chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được miễn chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được miễn chấp hành thời gian còn lại
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Giáo dục tại xã, phường, thị trấn	01	0	0	Không áp dụng	0	0	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	0
2	Đưa vào trường giáo dưỡng	0	0	Không áp dụng	0	0	0	0	0	0	0

3	Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc	0	0	Không áp dụng	Không áp dụng	0	0	0	0	0	0
4	Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc	02	0	Không áp dụng	Không áp dụng	02	0	0	0	0	0